



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย - รับโอนข้าราชการ  
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๒ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

๒. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๔ กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อรับย้าย - รับโอนข้าราชการ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นางสาวศุภรดา มณฑาทิพย์	๐๑
๒	นายเชษฐา สวดประโคน	๐๕
๓	นางสาวอรอนงค์ ประกอบดี	๐๗
๔	นายชำนาญ ประดับเพชร	๐๖
๕	นางณัฐมน รุณโชติ	๐๒
๖	นางศศิธร อธิยาศัย	๐๙
๗	นางจรีพร แม่นศิริ	๐๓
๘	นางสาววิชุดา ลือจันทร์	๐๔

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย - รับโอนข้าราชการดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อมีการสรรหาข้าราชการโดยการประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย - รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการอีกครั้ง ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น ในลำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัวเพื่อดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ และให้ดำรงตำแหน่งตามลำดับที่ว่างอยู่ ตามประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การรับย้าย - รับโอนดังกล่าว และจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวฯ เพื่อรับย้าย - รับโอนมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่สละสิทธิ์ต่อไป สำหรับลำดับที่ ๓ - ๘ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี จะขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี